

สารสช. จังหวัดสตูล

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา



กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของเยาวชนไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดกรอบหลักสูตรในการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน การเขียนให้บังเกิดผลสำเร็จและยั่งยืน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินโครงการนี้เพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระหว่างจังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการใช้เครื่องมือและกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการอ่านออก เขียนได้

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลกรณีศึกษา ติดตาม ประเมินการอ่านออก เขียนได้

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้

วันรวมหัวใจสู่ กษัตริศตุล

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2560 ในวันรวมหัวใจสู่กาชาดสตูล ณ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล



ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ ตามวิถีชุมชนปี 2560



ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนปี 2560 ระหว่าง วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ณ โรงแรม ซีเอส อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิวกปางพิพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชนประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมิ่งคลาสิกเฮก โดยในมติที่ประชุมได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการเตรียมงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชนประจำปี 2560



สข.สตูล ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย



สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15:30 น. - 16:30 น. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล



ร่วมลงชื่อบนผ้าสีเหลือง เนื่องในวันมาฆบูชา



ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงชื่อบนผ้าสีเหลืองเพื่อนำไปห่มพระบรมธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา 2560 วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

งานทกรรมวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ณ โรงเรียนสตูลคานติศึกษา

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานทกรรมวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตูลคานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนสตูลคานติศึกษา ได้จัดงานทกรรมวิชาการและตลาดนัด นักเรียนครั้งที่ 12 ซึ่งกิจกรรมได้จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยถือเป็นการเปิดบ้านเพื่อชุมชนและจัดตลาดนัดผลผลิตจากทางบ้านนักเรียนและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ



สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายดลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด "การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ หวยราชย์ ถวายความจงรักภักดี" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานของครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอกชน รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาเอกชนตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เกษตรอินทรีย์ ปันแก้ว และนายกกริ แดงเกลี้ยง ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี 2560

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายพนิน ปันแก้ว และนายกกริ แดงเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี 2560 "การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ หวยราชย์ถวายความจงรักภักดี" ณ โรงเรียนต้นติ้วตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต้ จัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี 2560 โดยมี ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต้ ร่วมงานกว่า 1,000 คน.



ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เขต.



นายดลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ "เทิดไถ่ราชวงศ์จักรี" ณ โรงแรมบารารีสอร์ท และโรงแรมแลคเทอเรส รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอลงู จังหวัดสตูล

ประชุมรายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เขต.

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายดลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ "เทิดไถ่ราชวงศ์จักรี" ร่วมรับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู อำเภอลงู จังหวัดสตูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

โทรศัพท์ : 074-724721 webslet : www.opes.go.th

FB : <https://www.facebook.com/opes.go.th/>